

ตำนาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้ผ่านการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่อังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกียง กิตติพงษ์ธนกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

ที่ ปช ๗๓๐๐๑ / -

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลำดับความสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และให้จังหวัดดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อพิจารณา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทิพย์ สอนแข็ง
(นางสาวทิพย์ สอนแข็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

(เห็น) อนุมัติตามเสนอ

กาญจนา
(นางสาวกาญจนนัฏภัทร ขาวสง่า)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

- อนุมัติตามเสนอ

(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

ความเห็นของ นายก อบต.กำเนदनพคุณ

อนุมัติตามเสนอ ไม่อนุมัติ เพราะ

กิตติพงษ์
(นายเกียง กิตติพงษ์ธนกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมุขีปัญญาไทย
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
 ๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่ อบต. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น ระบบ รวดเร็ว และทันต่อ เหตุการณ์	จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. มีศักยภาพและความเข้มแข็ง มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย เบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทัน ต่อเหตุการณ์	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ช่วยเหลือประชาชน	จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท. ได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	สำนักปลัด